

การจัดประชุมทั่วโลกของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ขณะที่มีตำแหน่งในสภาสตรีระหว่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ จวบจนกระทั่งดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ หรือในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย หรือที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยในสหประชาชาติ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับกรรมการสภาสตรีจากประเทศต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้งการไปเยี่ยมเยียนประเทศสมาชิก ทำให้หม่อมงามจิตต์ฯ ทราบถึงปัญหาต่างๆ ในแต่ละประเทศ รวมทั้งปัญหาระดับโลก ดังนั้นหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จะนำเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจขณะนั้นหรือข้อสรุป หรือมติจากที่ประชุมของสภาสตรีระหว่างประเทศ หรือจากสหประชาชาติสาขาต่างๆ มาเป็นหัวข้อในการประชุมระหว่างประเทศ อาทิ

การจัดสัมมนาเรื่อง Women in Development ที่กรุงออสโล ในโอกาสที่สภาสตรีระหว่างประเทศครบรอบ ๕๐ ปี ซึ่งเจ้าหญิงซอนยา พระชายามกุฎราชกุมารประเทศนอร์เวย์เสด็จมาร่วมฟังการสัมมนาด้วย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑

การประชุมใหญ่ของสภาสตรีระหว่างประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา ได้กำหนดหัวข้อการประชุมว่า “Communication” และการสัมมนาในหัวข้อ “The Child-today the World Future” ซึ่งประธานาธิบดี อาหรับ มอย แห่งเคนยา มาเป็นประธาน

การประชุมสตรีชนบททั่วโลกและการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจด้านพัฒนาชนบท “International Seminar of Leadership Training for Rural Women in Socio-Economic Development” ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งประธานาธิบดีมาร์กอส มาเป็นประธาน

การจัดงานโคเน็กซ์ ๘๑ - สหชาติศิลป์ปาซีฟ (Conex '81) ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือชื่อทางการว่า งานแสดงผลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมระหว่างประเทศ และการประชุมชาวชนบททั่วโลก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่ประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรงานแสดงผลผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงเปิดงาน ในขณะที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมชาวชนบททั่วโลก

การประชุมระดับโลกทุกครั้ง หม่อมงามจิตต์ฯ เป็นผู้ริเริ่ม ผลักดันและหาเงินทุนจากรัฐบาลจากสหประชาชาติ สาขาต่างๆ มาสนับสนุนการจัดงานและเป็นค่าเดินทางให้แก่ผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกด้วย อีกทั้งเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์การเอกชนและองค์การระหว่างประเทศด้วย

นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้เกิดเหตุการณ์กองทหารของเขมรแดง บุกรุกเข้ามาฆ่าคนไทย เด็กๆ และผู้หญิงอย่างโหดร้ายทารุณหลายครั้งหลายครา ในจังหวัดปราจีนบุรี และอำเภออรัญประเทศ เพราะต้องการอาหารและทรัพย์สินเงินทอง หม่อมงามจิตต์ฯ ได้ขอให้สภาสตรีระหว่างประเทศยื่นข้อเสนอต่อองค์การสหประชาชาติผ่านผู้แทนสภาสตรีระหว่างประเทศ ว่า “ขอให้ช่วยรักษาความสงบของโลก อย่าให้เกิดการข่มเหงรังแกกัน ไม่ว่าส่วนไหนของโลก”

เกียรติคุณและความสามารถระดับโลกดังกล่าว สมดังที่องค์การยูเนสโกยกย่องประกาศให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในรอบ ๑๐๐ ปี ในปี ๒๕๕๘ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาวัฒนธรรม